

NĂM THỨ 39
SỐ 6264

Ngày thứ bảy
30 Sept. 1939

Ngày 18
tháng 10 (Đi)
NĂM THỨ -MÁO

CHỦ-NHIỆM: NGUYỄN-VĂN-CỬA *

Mua báo xin trả tiền trước cho Ông Nguyễn-Văn-Cửa.
Gởi tiền về ông LAM-VĂN-NGO.

XUẤT BẢN HÀNG NGÀY

BÁO-QUÂN: 57, Rue Lucien Mossard, 57 - SAIGON
Đầy thép tốt: LUCIENE - Đầy thép mới: 20.364

CHỦ-NHIỆM: LAM-VĂN-NGO *

Thầy mới cho tòa báo Báo-Quân ở
Rue Tranchet - PARIS (VII)

GIÁ BẢO

Một năm... 12500
Sáu tháng... 6.80
Ba tháng... 3.80
Mỗi số... 0.06

Bài DIỄN-VĂN
của quan Thông-Độc Namky
đọc trong cuộc lạc-thành quy
ngân-hàng nông-nghiệp
trung-tê Mytho

Thưa các ngài,
Tôi được cử làm chủ nhân của ngân hàng nông-nghiệp trung-tê Mytho. Tôi rất vinh hạnh được đọc bài diễn văn của ngài. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

Một điều-trước mới NGA-ĐỨC đã ký
Quân PHÁP thắng lợi ở miền MOSELLE
ở miền MOSELLE

Không-quân Anh-Pháp trên hậu đội
chiến lữ Siegfried

Hitler muốn cầu hòa... - Nhưng Anh-Pháp hình như không chịu - Một điều-trước trong tay Nga-Esthonie - ở mặt-tran Varsovie Đức hao đến 116 chiếc máy bay

Mặt trận Pháp

Quân Pháp thắng lợi rất nhiều ở miền Moselle. Paris, 29 Sept. (Arip). - Thông-độc ngày 29 Sept. 39m sai (Chống lại trong đầu tiên. Quân Pháp bại được phái tại Sarrebourk rất tốt.

Một chiến-tranh hai thế cách:
Chém giết không gươm tay
và bao vây kinh-tế

Cái tháng 8 năm 1939, gần như là một năm cho đến khi lại tiếp-đến quốc-độc giết người. Nhưng cái tháng 8 năm 1939, gần như là một năm cho đến khi lại tiếp-đến quốc-độc giết người. Nhưng cái tháng 8 năm 1939, gần như là một năm cho đến khi lại tiếp-đến quốc-độc giết người.

Đổi với NÔNG-Nghiệp Xứ NỮ
Trương Cao - đang canh-nông

Trước đây, chúng tôi đã từng thấy trong những ngày đầu của tháng 8 năm 1939, gần như là một năm cho đến khi lại tiếp-đến quốc-độc giết người. Nhưng cái tháng 8 năm 1939, gần như là một năm cho đến khi lại tiếp-đến quốc-độc giết người.

Chính vì bản thân mà bản chức của ngài, ông đang làm việc rất chăm chỉ. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

Quân Pháp tiến tới

Paris, 29 Sept. (Arip) Sau một cuộc hành quân pháo binh kịch liệt, quân Pháp đã tiến tới vùng Perle, đã chiếm lĩnh này rồi. Pháo binh Pháp đã xông lên và bắt đầu bắn phá các vị trí của quân Đức.

Độc lập của hai thành phố
Độc lập của hai thành phố

Độc lập của hai thành phố. Độc lập của hai thành phố. Độc lập của hai thành phố. Độc lập của hai thành phố. Độc lập của hai thành phố.

Quan Thông-Độc VEBER

Tính bình dị lại càng là một sự kiện đáng chú ý. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

116 máy bay Đức bị hạ

Paris, 29 Sept. (Arip) Không hề có một trận chiến nào, máy bay Đức bị hạ 116 chiếc. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

Nhà bình cần đang
chiếu người chuyên môn

Nhà bình cần đang chiếu người chuyên môn. Nhà bình cần đang chiếu người chuyên môn. Nhà bình cần đang chiếu người chuyên môn. Nhà bình cần đang chiếu người chuyên môn. Nhà bình cần đang chiếu người chuyên môn.

Bị thua lợi với Nga
Đức thua lợi với Nga

Moscow 29 Sept. (Arip) Một thông-độc cho rằng Đức đã thua lợi với Nga. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

Dư-luận Pháp đối với
cuộc chiến Đức

Paris, 29 Sept. (Arip) Theo dư-luận của các nhà phân tích, cuộc chiến Đức sẽ không kéo dài lâu. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

« Quán-vật »

« Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ».

Về sự vận-tải về
kinh-tế

Hơn nữa, một bài báo về vận-tải về kinh-tế. Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngân hàng này hoạt động tốt đẹp và đem lại lợi ích cho nông dân và thương nhân.

« Quán-vật »

« Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ».

« Quán-vật »

« Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ».

« Quán-vật »

« Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ». « Quán-vật ».

ở nhà in UNION Nguyễn-vân-Cúa 57, rue L. Mossard Saigon

Có bán dày bầu cho viên-quan: Xã-trưởng, Hội-dồng, Cai-tông, Huyện, Phủ, Đốc-phủ sứ và các thứ huy-chương

Có in: bảng-cấp, danh thiếp nhiều kiểu mẫu rất lịch. Giá rẻ.

Cài gương của BALAN

Có làm sáng mặt cho các nước bên Âu-CHÂU chưa?

Hôm rồi chúng ta đọc được một bài rất ngắn và đẹp thường báo Pháp qua: Sứ-tần Balan tuyên bố: "Quân đội Nga đã vượt biên giới Balan hồi sớm về gần miền Molodotov và lên đến bị quân Đức cùng lực lượng chống lại."

Đi phải giao chiến, phía tây cùng quân Đức, Balan bắt giữ lại thấy, bên phía Đức quân Xô-viết tràn qua. Lịch sử chúng ta là một sự lừa dối hay không? Ông quân Đức, có nhiều nước bất hạnh, phải chịu số phận đau thương, đấng chủ đề đã đi ra cho các nước khác xâm lấn.

Balan, ở giữa Phô-lô-ai và Nga, thì sao giờ cũng là một mìnng mới ngon của hai nước lân cận ấy. Balan phải chống cự quân, đấng chủ đề cũng chấp, nhưng vô hiệu quả. Năm 1772, Nga và Phô-lô-ai lấy cả vùng bị của Nga về tay của họ, và cũng sẽ chia lấy nước này. Frédéric II, lúc bấy giờ cầm chính quyền như Hitler hiện thời và các nước Stalin, chiếm ngày nay ở Moscow là trước của Hoàng-hậu Catherine II.

Balan đã từng biết số 'lời' mới. Nhưng cái 'lời' này, ấy danh tiếng lớn ở quốc gia dân Balan mà chúng ta được thấy rõ trong lịch sử của quốc gia này. Dân chúng Balan chống chiến cũng với quan nghiêm trọng phần nhiều hơn.

Cái số phận của Balan hiện thời có lẽ là cái số phận của các nước khác, nếu sự nghĩ cho kỹ, không mang, Đức đặc thủng. Balan ngày nay như thế? Balan nên nhìn nhận rằng một phần lớn là về nơi mình. Thứ ra, năm rồi, vì Balan mà Pháp phải bước đi tới Munich, Balan thất bại. Sao không nghĩ rằng một ngày kia, không tránh khỏi, mình sẽ cũng như Tệp lịch khi xâm lược nước?

Đang là thì Balan lúc ấy nên quyết định theo các nước dân chủ đi theo lại làm nước mới khi đã Tachin mà Hitler bắt đi cho.

Nếu trong tháng Sept. 1938, Balan hãy cố nghiên cứu trong các minh để với Pháp và Anh thì Balan sẽ được được-Chánh Phủ Prague do quân tự quân lấy mình.

Giờ của Balan số số đó, Roumanie và Hung có như thế chăng? Đó là một bài học lịch đáng. Các nước trong các nhà cũ vẫn mong của mình đang không vững? Vì cái tâm đang không của Hitler người dân trong cả vấn đề ngày nay.

Và lại, bây giờ 'à không còn nói gì về phương diện từ tướng (diplomat) nữa. Đức quốc xã Liên-ban-cộng-hiệp Xô-Viết trước kia cho quân đội được, nay nghĩ lại cũng một bản, nhân chiếm một phần thì. Rồi những nước miền Baltique có miền Đức đầu phải bị hãm dọa Các nước ở Âu-châu nên xét lại, nên nhìn nhận rằng lập kế hoạch của người khác thế. Nước này

Những triệu - chứng mới rất tốt về thái độ của nước Ý

Với những người thường xem thời cuộc quốc tế, thì cái thái độ của nước Ý đối với Pháp và Anh trong cuộc chiến tranh ngày nay không có chi lạ.

Al cũng như rằng lúc trong cuộc trở nên nghiêm trọng trước khi chiến tranh có bùng nổ, thì nước Ý và vào một cái địa vị khá khản do sự bất hòa giữa Đức và Balan.

Vì mới ra khỏi hai cuộc chiến tranh là Abyssinia và Albania vì về tài chính có áp, nên nước Ý không có lợi gì mà đi cho họ lại cuốn vào một cuộc chiến tranh theo ý mình thì không có lợi cho nước Ý, mà còn gây ra những rắc rối.

Nhưng mà lúc đầu nước Ý cho rằng bản thân của mình là, đầu bụng không muốn, cũng cũng phải giúp nước Đức, nếu nước này làm một hành hung đối với Balan.

Nhưng nay sự làm cho mình thấy rõ thái độ của nước Ý không thừa dịp mà khờ khạo với nước Pháp, Trái lại, nước Ý rất rõ rệt của cuộc chiến tranh và cựu cuộc hòa bình. Mussolini nói chuyện bằng điện thoại với Hitler gần mỗi ngày trong lúc thi cuộc chiến tranh trong hôm trước, chỉ vì muốn cho nước Ý không khoảng sự kết liễu trong sự hòa bình.

Những triệu chứng này khiến phải nghĩ rằng nước Ý không phải là một nước trung lập, mà là một nước trung lập, và vì vậy nên vài ngày sau khi khai chiến thì ông mau tuyên bố rằng nước Ý sẽ đứng hoàn toàn trung lập và vì đó cũng gây căng thẳng và thêm nước Ý ở ông đi thái độ của mình.

Tin Aripaguy 15 Septembre cho chúng ta hay rằng Chánh phủ Ý đã ngưng định giao cho vị phó tướng bộ giao là ông Bastiani lãnh chức sứ-tần tại Luân-đôn, kinh đô nước Anh, thế cho ông Grandi, vì từ lúc ông này được tin đối với nước Ý, "hành phủ Ý không có chuyện gì."

Đều đình sự của đời Chánh phủ Anh công nhận, rồi mới tuyên bố một cách chính thức.

Đầu thán, cái tin ấy cũng đã làm cho Luân-đôn ngỡ ngàng, và có một cái cảm giác rất tốt. Nhưng lúc này mà nước Ý đã có lòng cho người Ý đi các chức đại sứ, ấy mà cũng thế cho ông Grandi là người đi có nhiều công-cần trong cuộc giao-thiệp của hai nước từ một tháng sau này, đều ấy đương nhiên là một cái triệu-chứng rất tốt về thái độ của nước Ý.

Những người mà không hay đến việc không hay của nước Ý, thì họ cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, khi họ thấy nước Ý đã làm cho nước Ý đi một cái triệu-chứng rất tốt về thái độ của nước Ý.

Tin tức chiến tranh...

Varsovie đã chịu đầu hàng

London 29 Sept. - Ngày hôm qua mới có tin xác nhận rằng sau một thời kỳ bị vây 22 ngày, và bị ném bom xuống kịch liệt, Varsovie cũng thế đã phải chịu đầu hàng quân Đức.

Về cuộc đầu hàng này, bản Popola d'Italia bình rằng: Họ Praha bị hoàn toàn phá. Một mong đợi Do-thái chỉ là một đống tro tàn. Phần nhiều các trường học ở Varsovie giờ về cho hay rằng các trường đã bị phá tan. Quân Đức đang đi các phố, chứ chẳng cần ai chào, có thái độ quân sự.

Rồi mới đến phiên thành Modin Berlin 29 Sept. (Hàng báo) Hôm thì năm có một cái tin ở một trường Đức, Gharovise gọi về cho hay rằng các trường đã bị phá tan. Quân Đức đang đi các phố, chứ chẳng cần ai chào, có thái độ quân sự.

Sau khi hay tin Varsovie qui hàng rồi, viên tư lệnh căn cứ binh học về Modin bên dự trước các phòng thủ pháo đài Modin qui hàng luôn thê.

Hội 10 giờ sớm mai ngày thứ tư viên tư lệnh mới này đi với một vị quan quân ra khỏi châu thành mình một cách công trạng để cứu qui quân với viên tư lệnh người Đức.

Các nước Ba-nhĩ-cân đem loan Bucarest 29 Sept. (Hàng báo) Các nước ở Ba-nhĩ-cân cũng mất thủng hàng các nước Ba-nhĩ-cân và bot thể lực các trường quốc gia tây, làm cho Đức và Nga được tiến bước.

Những nước ở phía đông của Đức và Ý sẽ được lợi nhiều. Ý đảm bảo cho tập đoàn trung lập ở Ba-nhĩ-cân hầu được cho chiến tranh san sát ở miền Đông nam Âu-châu.

Trước kia Nga-soviet có tình liên-chức liên minh các nước ở Ba-nhĩ-cân, nhưng có ai ngờ không chịu đứng chỉ hay, hòa ra, việc ấy mới bị thất bại.

Nhưng thế có thể theo Nga được chăng? Berne 29 Sept. (Reuters) - Những tin tức của nước làm cho người ta làm tưởng rằng thế cho nước Nga mà những tin tức ấy không được thì sự thất bại của nước Nga.

Vì thế không thể tự mình bỏ thái độ trung lập, mà nước Nga phải chấp nhận một vị trí chính Nga, không muốn cho thế cho một cái thái độ như vậy nữa. Sự thất bại của nước Nga làm cho người ta làm tưởng rằng sự an ninh của họ ở Ba-nhĩ-cân nhiều hơn là muốn cho được giúp mình thêm.

Trong cuộc vận động này, Anh dự đoán thế nào, đó là điều hiển nhiên của ai biết rõ được.

Trong cuộc vận động này, Anh dự đoán thế nào, đó là điều hiển nhiên của ai biết rõ được.

Tin vắn

Chiến tranh có lợi cho các dân chúng hay rằng những số trung và các số sẽ sống pháp luật được linh như trước.

Những lời nói rằng chiến tranh không phải là cuộc sống sống bị tàn sát như trước.

Riêng có những số lớn thì theo là thường bị trước đến người gửi ra Huan để xét kỹ càng trước khi phát triển.

Cy-ban-kim mới gia nhập hàng và rằng sự bất trực của ngoại tăng giá 15.

Anh-Ban-lạp lại có giấy mới may với về làm loan, Bhi - Anh mới nhò có sống ở Apria, Utales d'Arhane.

Song các người tiêu thụ cũng phải có các phần giao cho tay ban, vì dù như khi nào thì sự bán các số có biết làm biên bản.

Nhà ngân hàng ở Bank of Communications, có ở một cái ngã ở Saigon.

Chi ngân nghị khai trương lần ngày 28 September.

M. Pagan-trinh-Quat đã bằng Tục-ai Tòa Pháp được bỏ giới sự thạc sĩ bang ba kể từ ngày 8 Mars 1939 là ngày của quốc gia và nước và thành quyền bộ dụng của nước Thuộc Nam-Nguy.

Đến ngày 14 và 15 Decembre 1939 tại Saigon sẽ mở thị trường 15 lần về các vật lập sự cho kho bạc.

Đến ngày 28, 29, 30, 31 tháng 9 năm 1939, các nước ở Apria, Utales, nước, cũng bị ảnh hưởng của chiến tranh.

Những đơn xin đi và các giấy của các thành phố ghi đến ông Chánh phủ khu vực Nam-Nguy trước ngày 15 November 1939.

Có theo tin mới từ ông công-ty của chúng tôi ở ông Trương công Thuận (H) trưởng hội đồng quản hạt đã mặc số phục các binh bị rằng như qui ban được làm còn như bộ, ông của một người pháp quốc gia.

Ở Saigon mới ngày rày mưa lũ mà những trại lại ở tỉnh công-gang cách đây 100 cây số, đã có bị nạn.

Người ta rất nhớ so cho 2 cánh rết người bị diệt đi như mạng lưới ở nước hiện tại.

Thầy mới mua máy mới lấy ở.

Có đầu, cái máy này trước (tôi) mua về chơi bán mà trở có bài, cũng được. Tôi đem lại một người Đốc-như-Liên 91 rue d'Espagnes ở Saigon, ông thành máy mới đây. Tôi có máy chụp máy mới máy trị giá từ 1500 lên.

Đi trong xã, cũng hàng ở 140 đi xe lửa, xe hơi hoặc đi 6 năm đem theo trong mình Apria của Rihman, mà cũng thì đi lại nơi về lại chốn, mạnh giỏi luôn luôn.

MANDEL cùng Đại - tướng BUHRER đi viếng 'Túc-xá' của quân lính thuộc-dịa

Paris 28 Sept. (Rip.) - Quan long-tướng bộ thuộc địa Mandel cùng đại tướng Buhrer, Tham-mưu trưởng quân đội thuộc-dịa đi viếng 'Túc-xá' của quân lính thuộc-dịa.

Giá Thị-trường Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Giá gạo Ngày 27 Sept. 1939 bán gạo theo ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Đường Giá bạc Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Đầu heo Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Giá cao-su Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Giá Thị-trường Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Đường Giá bạc Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Đầu heo Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Giá cao-su Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.

Đầu heo Ngày 27 Sept. 1939 theo giá của ông hàng 32 tiền số phi, bán ngoài bộ 40 k.